
 

 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2566 
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. ๒๕66 เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ชั้น ๒ 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายพงศ์จิตร จิตต์จร สมาชิกสภาเทศบาล นายพงศ์จิตร จิตต์จร  
2. นายอนุรักษ์ พิริยสถิต สมาชิกสภาเทศบาล อนุรักษ์ พิริยสถิต  
3. นายอดิศักดิ์ ฐิตวัฒนกุล สมาชิกสภาเทศบาล อดิศักดิ์ ฐิตวัฒนกุล  
4. นายโรจน์ศักดิ์ ฟ้าสิริพร สมาชิกสภาเทศบาล โรจน์ศักดิ์ ฟ้าสิริพร  
5. นายวีระพงศ์ คำจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล วีระพงศ์ คำจันทร์  
6. นายกิตติ บัวสมุย สมาชิกสภาเทศบาล กิตติ บัวสมุย  
7. นายณฤทธิ์ สมพลเดช สมาชิกสภาเทศบาล ณฤทธิ์ สมพลเดช  
8. นายพีระศิลป์ เกื้อสกุล สมาชิกสภาเทศบาล พีระศิลป์ เกื้อสกุล  
8. นายนพดล โชติช่วง สมาชิกสภาเทศบาล นพดล โชติช่วง  
9. นายเฉลิมศักดิ์ ผ่องศรี สมาชิกสภาเทศบาล เฉลิมศักดิ์ ผ่องศรี  

๑0. นายวิทยา รังสิวรานันต์ สมาชิกสภาเทศบาล วิทยา รังสิวรานันต์  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายไพรัช พรหมเจริญ สมากสภาเทศบาล ลา  

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอภิชาต ลิ้มสุวรรณ นายกเทศมนตรี นายอภิชาต ลิ้มสุวรรณ  
2. นายศุภชัย ศรีทองกุล รองนายกเทศมนตรี ศุภชัย ศรีทองกุล  
3. นายตรีวิทย์ จงจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ตรีวิทย์ จงจิตต์  
4. นายสรเดช ธนวนิชนาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สรเดช ธนวนชินาม  
5. นายสิริชัย ฟ้าสิริพร เลขานุการนายกเทศมนตรี สิริชัย ฟ้าสิริพร  
6. นางสาวมนันนันท์ ตันเกียรติพงัน ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวมนันนันท์ ตันเกียรติพงนั  
7. นายภัสวัชร ใบแย้ม ผู้อำนวยการกองช่าง นายภัสวชัร ใบแย้ม  
8. นางสาวสุภาวดี วงศ์พรัด หัวหน้าฝ่ายกครอง นางสาวสุวภาวดี วงศ์พรัด  
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   
นายพงศ์จิตร จิตต์จร - สวัสดีครับ ท่านเพ่ือนสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร และท่านหัวหน้าส่วนทุกท่าน วันนี้ 

เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 18 กันยายน 
2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน การประชุมในวันนี้
ก็มีวาระการประชุมด้วยกัน 6 วาระ ขอเข้าวาระที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายพงศ์จิตร จิตต์จร - ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เข้าวาระที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายพงศ์จิตร จิตต์จร - สมาชิกท่านใดแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ เชิญท่านกิตติ บัวสมุย 
นายกิตติ บัวสมุย - ขอแก้ไขหน้าที่ 8 ที่ผมได้พูดเอาไว้ แล้วบันทึกไม่หมด ผมได้พูดเรื่องโครงการปรับปรุง

ท่าเรือหัวเทียน ผมว่าตั้งแต่ที่ผมเข้ามาเป็นสมาชิกสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ สามสมัยก็ไม่
เคยเห็นการโอนลดเยอะเหมือนกับครั้งนี้เลยครับ จริงๆโครงการไฟฟ้าหรือโครงการอะไรก็
แล้วแต่ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านควรปรึกษาหารือกันก่อน แล้วก็ค่อยทำ ไม่ใช่คิดกันแค่
สามสี่คนแล้วทำเลย มันไม่ใช่นะครับผมว่า และโครงการนี้ท่านประธานดูครับ ต้นละ 
65,420 บาท ท่านคิดว่าอย่างไรครับ ถ้าเทียบกับเสาไฟฟ้าสวยงามตอนท่านนายกโอเคก็
เสานี่แพงกว่าเยอะนะครับ หรือว่าแพงที่มีรหัสนวัตกรรมด้วยครับ นวัตกรรมทำมาเพ่ือ
อะไรบางคนน่าจะรู้นะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งครับท่านประธาน ทำไมไม่เอาไปใส่ไว้เทศ
บัญญัติงบประมาณปี 67 ในเมื่อต้องทำเทศบัญญัติใหม่อยู่แล้ว ทำไมถึงต้องรีบโอนลด
งบประมาณ เพ่ือมาทำโครงการนี้โดยเฉพาะครับ ทั้งท่ีโครงการต่างๆ ที่สมาชิกได้ผ่านสภา
ไป แล้วยังไม่ได้ทำปล่อยตกไปเยอะแล้วครับ สุดท้ายผมคิดว่าโครงการนี้ขอให้ท่านนายก
ยกเลิกไปก่อนและทบทวนใหม่ดีกว่า ผมไม่รู้ว่าทุกท่านจะคิดอย่างไร แต่ภาษีที่ชาวบ้าน
เสียมาต้องคุ ้มค่า ผมขอยืมคำพูดของรองตรีวิทย์ จงจิตต์สมัยที ่แล้วว่า อย่าอาภาษี
ชาวบ้านมาล้อเล่น 

นายพงศ์จิตร จิตต์จร - มีท่านอื่นอีกหรือไม่ ของกระผมหน้าที่ 9 ตัวหนังสือผิด ตรงที่ท่านนายกแถลงคือการ
รับรองจากกรมบัญชีกลาง มีท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติ 

มติที่ประชุม - รับรอง 10 เสียง ไม่รับรอง – งดออกเสียง - 
 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 

สิงหาคม ๒๕๖6  

ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องด่วน (ถ้ามี) 
นายพงศ์จิตร จิตต์จร - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องด่วนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเข้าวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายพงศ์จิตร จิตต์จร - เชิญท่านกิตติ บัวสมุย 
นายกิตติ บัวสมุย - สวัสดีท่านประธาน คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกและหัวหน้าส่วน เรื่องที่อยากถามคือเรื ่อง

ของกองช่างที่ได้ไปเปลี่ยนน๊อตหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ทราบว่าตอนนี้ถึงขั้นตอน
เบิกจ่ายแล้วหรือยัง เพราะทางผมได้เห็นเอกสารแล้วว่าน๊อตตัวละหนึ่งร้อยบาทและทาง
ผู ้บริหารได้ให้ไปเปลี ่ยนราคาและทำการเบิกจ่ายใหม่ เพราะผมก็งงว่าน๊อตอะไรตัวละ         
หนึ่งร้อยบาทซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจ แต่ว่าได้มีการเปลี่ยนแล้วและเอกสารอยู่ในมือผม เป็นการ



 

 

เปลี่ยนน๊อตยางกันรั่วปรับแต่งกระเบื้อง จำนวน 390 ตารางเมตร ตารางเมตรละหนึ่งร้อย    
นี่คือเปลี่ยนใหม่และเปลี่ยนหลอดไฟ 40 ชุด ดูจากการทำ 390 ตารางเมตร หมายความว่า
ต้องทั้งศูนย์ ผมอยากถามว่าโครงการนี้ได้ซ่อมจริงหรือไม่ มีการเปลี่ยนหรือไม่ 

นายศุภชัย ศรีทองกุล - สวัสดีท่านประธาน สมาชิก และคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานข้าราชการหัวหน้าส่วน 
เรื่องนี้ทำบันทึกมาที่จะเบิก ทางผมได้เห็นเอกสารก็บอกว่าให้เปลี่ยนใหม่ หรือมีรายละเอียด
เพิ่มเติม และเรียกประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้อำนวยการโรงเรียน เพราะว่าการ
ที่จะซ่อมบำรุงอะไรก็มีทางกองช่างเข้าไปประเมินก่อนในการที่จะเปลี่ยนอะไรแบบไหนก็ต้องมี
ภาพถ่ายในการประกอบพิจารณาด้วย ไม่ใช่การเขียนลอย ๆ และไม่มีคนรับรอง เมื่อทางกอง
ช่างประเมิณราคาตามกรมบัญชีกลางหรือของพาณิชย์จังหวัดแล้วเทียบเคียงว่ามันเป็นไปได้ก็
โอเคผ่านตามขั้นตอนที่เราต้องอนุมัติต่อไป และการที่จะจ้างผู้รับจ้างมาทำสัญญามันต้องทำ
ตามขั้นตอนของระเบียบข้าราชการทั้งหมด และก็ยังไม่มีเรื ่องอะไรมาถึงทำและผมก็ได้ตี
กลับไปให้ทำใหม่ ก็ยังไม่ได้เบิกจ่ายทางผู้อำนวยการเองก็กังวล 
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นายนพดล โชติช่วง - ผมขอทราบเรื่องการดำเนินการท่าเรือ รถที่ใช้งานไม่ได้และจอดทิ้งไว้ จะมีการจัดการ

อย่างไร 
นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - เรื่องนี้ก็เป็นกังวลและพยายามที่จะแก้ปัญหา แต่ในปัญหาก็มีเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่

จะต้องดูแล บางทีเราจะตอบโต้ก็ไม่ได้ และคนที่ลงในเฟสบุ๊คก็ไม่ได้รับรู้เรื่องกฎหมายที่เรา
จะต้องปฏิบัติ ถ้าบนสะพานฝากสมาชิกทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ เราสามารถจัดการได้เลย
หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่พอเป็นถนนก็สามารถใช้กฎจราจรได้ ใช้เทศบัญญัติได้ แต่เป็นที่
สาธารณะ ท่านนายกก็ได้ไปทำเรื่อง นสล. ทางผมเองก็ยังไม่ได้ปรึกษาว่าถึงขั้นไหนเมื่อไหร่จะ
เรียบร้อย พื้นที่สาธารณะเราไม่รู้จะใช้ข้อกฎหมายไหนในการจัดการ มีการได้ปรึกษาหัวหน้า
สำนักปลัดว่าเราสามารถใช้กฎหมายอะไรได้บ้าง สามารถบกได้หรือไม่ ยกแล้วจะนำไปไว้มี่
ไหนได้บ้าง แล้วใครจะเป็นคนดูแลหากมีการเสียหายของทรัพย์สินและเกิดการฟ้องร้อง ทราบ
ว่าจอดตรงนั้นก็ไม่สวยงาม สืบหาเจ้าของก็ไม่ได้ ติดต่อทางตำรวจ ทางตำรวจเองก็ไม่เอาถ้า
เป็นบนสะพานเราสามารถจับปรับได้เองเลย ผมขอตอบเลยว่าถ้าไม่ยกมาไว้ที่เทศบาลก็ต้องรอ
เรื่อง นสล. ให้เสร็จ เพราะตำรวจก็ไม่เอา ผมเคยติดต่อไปแล้ว 

นายพงศ์จิตร จิตต์จร - ผมขอถามเรื่องนสล. ว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนอย่างไรแล้ว ให้ทาท่านนายกช่วยชี้แจงด้วยครับ
และอีกเรื่องที่ชาวบ้านฝากถามมาเรื่องการขุดลอกท่ีท่าเรือหัวเทียน ตอนนี้ถึงไหนแล้ว 

นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม 
เรื่อง นสล. ตอนนี้ถึงขั้นตอนที่เรียบร้อยในเรื่องของขั้นตอนที่ดิน และทางที่ดินเกาะพะงันได้
ส่งเรื่องไปยังที่ดินสำนักงานเกาะสมุย เพื่อที่จะประกาศ 30 วันว่ามีผู้คัดค้านในเรื่องของผู้บุก
รุกหรือไม่และทางที่ดินเกาะสมุยได้ประกาศเรียบร้อยผ่าน 30 วันไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2566 และตอนนี้ทางสำนักงานที ่เกาะสมุยก็ได้มีเอกสารมาแล้วว่าได้ส่งเอกสารไปถึง
สำนักงานที่ดินจังหวัดให้ทางผู้ว่าได้ลงนามเพื่อจะเป็นเอกสาร นสล. ของท่าเรือเกาะพะงัน 
ตอนน ี ้ผมก ็ ได ้ต ิดตามเร ่ งอย ู ่  และหล ังจากน ั ้นเราจะต ้องขอใช ้ทำประโยชน ์จาก
กระทรวงมหาดไทย ขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาเช่นกัน ส่วนเรื่องของเรือขุดเจ้าท่าผมให้ทาง
ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจง 

นายภัสวัชร ใบแย้ม - ชี้แจงเรื่องโครงการขุดลอกท่าเรือหัวเทียน ตอนนี้ท่านอธิบดีกรมเจ้าท่าได้อนุมัติเครื่องจักร
มาแล้ว และผมก็ได้รับหนังสือจากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำที่ 6 ทำหนังสือส่งเจ้าหน้าที่พร้อม
เครื่องจักร ค่าใช้จ่าย เบี้ยงเลี้ยง น้ำมันเชื้อเพลิงของเจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งหมด 12 คนและ



 

 

วันนี้ก็ได้ลงรับและดำเนินการแจ้งพัสดุในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างรถแมคโคร จำนวน 170 
ชั่วโมง ในการดำเนการท่าเรือหัวเทียนก็คาดว่าวันอังคารจะได้ เริ่มดำเนินการและตรงบริเวณ
ท่าเรือหัวเทียนมีปัญหาเรื่องการกัดเซาะตรงบริเวณโป๊ะไม้ของชาวประมงเป็นหลุม ถนนจะ
ขาดอยู่แล้วถ้าหากเรือมาทำและผมได้ไปดูพื้นที่มีตุ้มปูนที่เราได้เก็บมา จากการสอบถามทาง
คุณสุริยัน บุญญาว่าไม่สามารถใช้งานได้แล้ว หากเรามีเครื่องจักรในการขนย้ายไปแก้ปัญหากัด
เซาะคงจะเป็นเรื่องท่ีด ี

นายพงศ์จิตร จิตต์จร - ขอบคุณทางผู้อำนวยการกองช่าง และผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะตรงนั้นน้ำกัดเซาะมา
จะถึงเสาไฟแล้ว เกรงว่าเสาไฟจะล้ม เชิญท่านวิทยา รังสิวรานันต์ 

นายวิทยา รังสิวรานันต์ - ชาวบ้านฝากถามมาว่าซุ้มขายอาหารบริเวณท่าเรือ สามารถทำรถให้เช่าได้หรือไม่ เพราะมี
ชาวบ้านนอกพ้ืนที่มาปล่อยรถเช่าตรงบริเวณนั้นจึงอยากทราบว่าทำได้หรือไม่ 
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นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - จุดประสงค์ของการปล่อยเช้าซุ้มท่าเรือคืออนุญาตเฉพาะขายอาหารเท่านั้น เพื่อลดปัญหา

หาบเร่แผงลอย หากมีการทำนอกเหนือจากการขายอาหารจะมีการยึดคืนใบอนุญาตการเช่า
ซุ้มได้ หากมีอะไรโทรแจ้งทางผมได้เลยจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ 

นายพงศ์จิตร จิตต์จร - ขอบคุณท่านรองตรีวิทย์ จงจิตต์ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ ต่อไปขอเข้าระเบยีบ
วาระท่ี 5  

ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายพงศ์จิตร จิตต์จร - 5.1 เรื ่องขอความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 

วาระท่ี 1 รับหลักการ มีการแก้ไขตัวเลข เชิญเลขานุการสภาชี้แจง 
นายพงศ์ธร ทองสอน - กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตัวเลขในเทศบัญญัติมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเช้า เบื้องต้นผมได้เอกสารให้ทุกท่านแล้ว ขอ
ชี้แจงทีละประเด็นเริ่มจากหน้า 85/125 ขอตัดทั้งโครงการคือโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง งบประมาณ 2,167,000 บาท ส่วนตัวเลขที่เพ่ิมมาจะไปเพ่ิม
หน้าที่ 90/125 เอกสารจะอยู่ในแผ่นที่แจกเพิ่มไป โครงการจะมีเพิ่มต่อจากโครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต เพิ่มมาสองโครงการก็คือโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเ รียนบ้าน
มะเดื่อหวาน และโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ อันนี้คือตัวที่
ตัดจากโครงการเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งมาเพิ่มในนี้ และก็มีตัวเลขเขย่งคือเอาเพิ่มมา
จากหน้าที่ 4/125 ก็เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อให้ตัวเลขลงตัว ขอบคุณครับ 

นายพงศ์จิตร จิตต์จร  - ขอบคุณเลขาสภา และต่อไปขอเชิญนายกเสนอญัตติขอความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 

นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงันด้วยข้าพเจ้า นายอภิชาติ ลิ ้มสุวรรณ  
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติ    
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567  เพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลเกาะพะงันพิจารณาใหเความเห็นชอบ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 [แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562] มาตรา 61 ทวิ จึงเรียน
มาเพ่ือพิจารณานำเข้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 



 

 

 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลเกาะพะงัน จึงชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณค์ลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้   

1.1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 289,018,978.73 บาท 
1.1.1.2 เงินสะสม จำนวน 358,553,370.23 บาท 

-5- 
1.1.1.3 เงินทุนสำรองสะสม จำนวน 82,405788.45 บาท 
1.1.1.4 รายการกันเงินไว ้แบบก่อหนี ้ผ ูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน           

4 โครงการ รวม 6,831,909.50 บาท 
1.1.1.5 รายการกันเง ินไว ้โดยยังไม่ได้ก ่อหนี ้ผ ูกพัน จำนวน 5 โครงการ          

รวม 549,480.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
1. รายรับ 

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร     17,707,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    3,506,100.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      5,000,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์   3,010,000.00 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         836,500.00 
 รายได้จากทุน              5,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง     30,064,600.00 
รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร    76,400,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 76,400,000.00 
     รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดเงินอุดหนุน    40,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  40,000,000.00 
 รวม                     146,464,600.00 

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2567  ของเทศบาลตำบลเกาพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ด้านบริหารทั่วไป 



 

 

 แผนงานบริหารทั่วไป        31,080,500 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน         7,463,900  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา        32,349,400 
 แผนงานสาธารณสุข        29,483,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์               30,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน        16,645,200 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           240,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ          970,000  
   ด้านเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        12,023,700 
   ด้านการดำเนินงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง          16,178,900 
   รวม                 146,464,600 

 
นายพงศ์จิตร จิตต์จร - ขอเข้าระเบียบที่เสนอใหม่ 5.2 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

เชิญท่านนายกเสนอญัตติ 
นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ - เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ด้วยข้าพเจ้า นายอภิชาติ  ลิ ้มสุวรรณ  

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน เสนอญัตติขออนุมัติโอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖6 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. โอนลดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี ๒๕๖6  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานงานก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงจอดรถ พ้ืนที่บริเวณ ขอโอนลด 2,393,000 บาท  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการให้บริการประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎร ขอโอนลด 1,200,000 บาท รวมโอนลด 3,593,000 บาท เพื่อโอน
เพิ ่มในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  ๒๕๖6 ดังนี้  สำนักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  - โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียน
ราษฎร งบประมาณ 3,500,000 บาท เพื ่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน
เทศบาลอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ชั ้น ๑ เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลเกาะพะงัน พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร ตามรายละเอียดแนบท้าย 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
  - ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ งบประมาณ 39,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้ม

น้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ปริมาณส่งน้ำไม่น้อยกว่า 55 ลิตร/นาที ระยะ
ส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 19 เมตร เมตร พร้อมติดตั้งเชื ่อมต่อระบบน้ำ และระบบไฟฟ้า 
จำนวน 3 ตัว (ติดตั้งอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ 1 ตัว อาคารสำนักงานหลังเก่า 1 



 

 

ตัว และห้องน้ำท่าเทียบเรือเอนกประสงค์เกาะพะงัน 1 ตัว) จัดซื้อตามราคาสืบทราบใน
ท้องถิ่น 

  แผนงานบริหารงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร 

  ๑. ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ งบประมาณ 19,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้ม
น้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ปริมาณส่งน้ำไม่น้อยกว่า 55 ลิตร/นาที ระยะ
ส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 19 เมตร  จำนวน 2 ตัว (ติดตั้งโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 1 
ตัว เพื่อใช้ดูดบ่อน้ำตื้นเป็นระบบเจ็ตคู่ ราคา 10,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 1 ตัว ปั้มน้ำราคาปกติ 9,000 บาท) จัดซื้อตามราคาสืบทราบ
ในท้องถิ่น 

         แผนงานบริหารงานการศึกษา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

  1. ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ งบประมาณ 35,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บ
น้ำบนดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร ใช้เม็ดพลาสติก PE ที่มีคุณภาพสูง ได้รับ
มาตรฐาน มอก. 816-2556 หรือดีกว่า จำนวน 2 ลูก   (ติดตั้งโรงเรียนเทศบาลตำบล
เกาะพะงัน) จัดซื้อตามราคาสืบทราบในท้องถิ่น  

2. โอนลดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี ๒๕๖6  แผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบเงินเดือน 850,000 บาท งบค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ ่งบริการ จำนวน 1,200,000 บาท งบค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท ประเภทวัสดุก ่อสร้าง จำนวน 
100,000 บาท ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 400,000 บาท งบ
ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 150,000 
บาท แผนงานงบกลาง งานงบกลาง เงินช่วยพิเศษ ประเภทเงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ 
จำนวน 200,000 บาท ประเภทเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง จำนวน 50,000 บาท   
และรายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 70,000 บาท รวมโอน
ลด 3,220,000 บาท เพื่อโอนเพิ่มในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี ๒๕๖6 
แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

  - ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 3,220,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทำการจัดซื้อพร้อม
ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้ 6-9 เมตร พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 60 วัตต์ ฐานราก
คอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับเสาไฟ สูง 9 เมตร จำนวน 46 ชุด ตามรายละเอียดแนบท้าย
ญัตติอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และพิจารณานำเข้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายพงศ์จิตร จิตต์จร - มีท่านใดมีข้อสงสัยซักถาม เชิญท่านกิตติ บัวสมุย 



 

 

นายกิตติ บัวสมุย - โครงการปรับปรุงท่าเรือหัวเทียน ผมคิดว่าไม่หน้าจะชื่อโครงการปรับปรุงถ้านำไฟฟ้า    
ไปใส่ และขอพูดต่อหรือขอปรึกษาตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน    
มาสามสมัย ไม่เคยเห็นโอนลดเยอะขนาดนี้ จริงๆแล้วโครงการไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ 
ผู้บริหารกับสมาชิกควรจะนั่งปรึกษาหารือกันก่อน และโครงการนี้เสาไฟต้นละหกหมื่น
กว่าบาท ท่านคิดว่าอย่างไร ผมขอให้ท่านนายกถอนไปก่อนและทบทวนใหม่ 

นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ - โครงการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าที่ท่าเรือหัวเทียน ทางผมได้เล็งเห็นว่ามีผู้ใช้บริการสาธารณะ
ที่ท่าเรือหัวเทียนมีมากข้ึน และอีกอย่างที่บริเวณสถานที่ออกกำลังกายท่าเรือหัวเทียนแสง
ว่างไม่เพียงพอมืดและเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นที่บริเวณตรงปากทางเข้าท่าเทียบเรือ 
และได้สอบถามชาวบ้านและชาวบ้านต้องการที่จะให้มีแสงสว่างในยามค่ำคืน สามารถที่
จะใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายหรือว่าพักผ่อน เพื่อความปลอดภัย ทางบริหารเล็งเห็นว่า
มีความต้องการของชาวบ้าน และทำไมถึงมีราคาแพง ตรงนี้เป็นเสาไฟนวัตกรรมและได้รับ
การรับรองจากกรมบัญชีการเป็นราคามาตรฐานทั่วไปทั้งประเทศโดยนวัตกรรมหมายถึง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และราคาตรงนี้เป็นราคาที่
ได้รับการรับรองไม่ได้ตั้งขึ้นมาเองของผู้รับจ้าง 

นายกิตติ บัวสมุย - ที่ท่านนายกพูดเรื่องราคา ผมเข้าใจว่าเป็นราคามาจากกรมบัญชีกลางแต่ตอนนี้ราคา
ค่อนข้างจะสูงเกินไป 

นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - ทุกคนต่างมีเหตุและมีผลในการที่จะชี้แนะ ผมว่าเรามีกลไกระบบสภาที่เป็นตัวแก้ปัญหา 
และเป็นการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบ ผมขอให้เป็นไปตามมติของสภา เพราะพวกท่านคือ
ตัวแทนของชาวบ้าน 

นายพงศ์จิตร จิตต์จร - ผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2566 ยกมือ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 9 ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง - 
 มติที่ประชุมเห็นชอบโอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 

ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอ่ืนๆ 

นายพงศ์จิตร จิตต์จร - ขอเชิญท่านพีระศิลป์ เกื้อสกุล 
นายพีระศิลป์ เกื้อสกุล - กราบสวัสดีท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิก คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกท่าน      

ผมขอฝากไปถึงฝ่ายบริหารขอให้ติดต่อประสานทางอำเภอเกี่ยวกับขอให้มอบเรื่องบ่อน้ำ
สาธารณะหมู่บ้านในสวนให้เป็นของเทศบาลเพื่อเราจะได้นำงบประมาณไปดูแล เพื่อช่วย
ชาวบ้านที่เดือดร้อนในช่วงหน้าแล้ง 

นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - ตอนนี้กระบวนการของการอุทิศที่ดินเจ้าของที่ดินได้เซ็นต์ใบอุทิศเรียบร้อยแล้ว เหลือ
ขั้นตอนการแบ่งแยกให้เป็นที่ดินสาธารณะ และได้มีการสอบถามไปยังเจ้าของที่ดินคือมี
การนัดแบ่งแยกในเดือนธันวาคม พอสิ้นเสร็จกระบวนการตรงนี้ผมจะตามไปยังที่ว่าการ
อำเภอเกาะพะงันว่างบประมาณที่ลงไปทำแทงค์น้ำจะเป็นงบประมาณของหน่วยไหน แต่
จากการสอบถามคร่าวๆ คาดว่าหน้าจะเป็นงบจากทางอำเภอเกาะพะงัน ในส่วนตรงนี้ถ้า
เราจะนำมาบริหารจัดการต่อ ปรึกษาทางกฎหมายอีกครั้งว่าทางอำเภอเกาะพะงันจะยก
ทรัพย์สินให้เราได้หรือไม่  

นายอนุรักษ์ พิริยสถิต  - อยากฝากเรื ่องคูระบายน้ำ ตอนนี้คิดว่าไม่ได้ลอกเป็นระยะเวลาหลายปี ณ ตอนนี้     
ตลาดเก่า ตลาดใหม่และตลอดหลายช่วง ก็คือเริ่มตื้น ส่งกลิ่นเหม็นและมีตะกอนทับถม 



 

 

ยิ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ถนนคนเดินฝนตกแค่แปปเดียวน้ำก็ไหลไม่ทัน ฝากด้วยครับ     
กลัวเข้าช่วงฤดูฝนแล้วจะมีปัญหา 

นายวิทยา รังสิวรานันต์ - ชาวบ้านฝากเรื่องถนนสวนวัดที่มีผู้รับเหมาบรรทุกอิฐและทรายเข้ามาในบริเวณชุมชน
และก่อให้เกิดการชำรุด แตกหัก เป็นหน้าที่ของเทศบาลหรือเจ้าของโครงการที่จะต้องเข้า
ไปดูแลปรับปรุงแก้ไข ฝากถามฝ่ายบริหาร 

นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ - เรื ่องถนนหน้าสวนวัดที่ชำรุดเกิดจากการบรรทุกอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นหินและทราย       
ที่ได้รับรายงานมาจากผู้ร้องเรียน เพราะเกิดจากการที่บรรทุกเกินน้ำหนัก ความจริงแล้ว
เป็นความรับผิดชอบของทางเทศบาลแต่ทีนี้มีโครงการของทางโยธาที่จะทำถนนตรงนั้น
ด้วยถ้าเราเอางบประมาณไปลงก็จะซ้ำซ้อน งบประมาณทางโยธาได้ออกแบบมาที่จะทำ
ถนนตรงนั้นอยู่แล้ว ฝากเรียนท่านสมาชิกด้วย จริงๆผมก็มีแนวคิดมีโครงการที่จะเข้าไป
แก้ไขซ่อมแซม มันมีถนนที่ทางโยธาต้องทำอยู่แล้วก็เลยต้องรอให้ทางโยธาเป็นผู้จัดการ 
โครงการระยะที่ 1 ของทางโยธาจะสิ้นสุดเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ ปี2567  

นายกิตติ บัวสมุย - ผมอยากฝากเรื่องที่จอดรถของบริษัทซีทรานเฟอร์รี่ ผมก็ไม่ทราบว่าบริษัทจะมาใช้ที่
จอดอย่างเดียวหรือจะมีการแก้ไขให้เพราะบริเวณตรงนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ น้ำขัง ผม
ฝากผู้บริหารให้ช่วยคุยหน้าจะเอาดิน หิน หรือทรายไปถมให้บ้าง และอีกเรื่องคือถนนเส้น
เรียบทะเล ตรงนั้นทุกคนก็เห็นว่าไม่ได้ซ่อมแต่ผมจะพูดถึงเรื่องผักบุ้งทะเลผมคิดว่าหน้า
จะไปรื้อให้สะอาด หรือพัฒนาให้ดีขึ้น เพราะว่าใกล้ถึงงานชักพระแล้วด้วย 

นายพงศ์จิตร จิตต์จร - ผมก็เห็นด้วยกับทางท่านกิตติ บัวสมุย เรื่องที่จอดรถของบริษัทซีทราน หน้าจะมีการ
ปรับปรุงเวลาฝนตกจะมีน้ำขัง ขอบคุณเพื่อนสมาชิก มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผม
จะขอปรึกษาเรื่องการทิ้งขยะนอกเขตพื้นที่ ที่นำมาทิ้งขยะในเขตพื้นที่ของเรา เห็นบ่อย
และมีทุกวัน รถเก็บของเราได้เข้าเก็บซักแปปก็มีขยะวางอีก อยากปรึกษาว่ามีวิธีจั ดการ
อย่างไรบ้าง 

  

นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - จากที่ได้เลือกคณะกรรมการชุมชนมา ผมก็ได้คุยกับทุกชุมชนเรื่องปัญหาขยะ เมื่อวานก็
ได้คุยกับหมู่หนึ่ง กับผู้ใหญ่ประพันธ์ทุกคนเห็นด้วยเป็นทางเดียวกันว่าจะทยอยเก็บถังขยะ
เรื่อยๆแต่ไม่ใช่ปัจจุบัน อันนี้เริ่มจากท้องศาลาก่อน ฝากท่านสมาชิกช่วยสื่อสารไปยัง
ชาวบ้านเป็นประชาสัมพันธ์แทนเทศบาลด้วยว่าถังขยะยังจะไม่เก็บเลย แต่จะทยอยเก็บ 
วันนี้ผมได้ให้ทางกองสาธารณสุขเก็บถังขยะบริเวณในวกตรงที่สะพานสวนวัด จะเก็บเป็น
จุดใหญ่ไปเรื่อยๆ ส่วนประเด็นปัญหาการทิ้งขยะจากนอกพ้ืนที่ ผมก็เกือบจะจนมุมเช่นกัน 
ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะต้องทำแบบเกาะสมุยก็มีชาวบ้านท้วงติงเหมือนกันว่าเอางบประมาณ
ไปจ้างคนเฝ้าขยะ อันนี้คือเกิดข้ึนจริงที่เกาะสมุย ส่วนตัวผมเองก็ได้เห็นหลายครั้งว่ามีขยะ
จากศรีธนู จากทางบ้านใต้ เราจะทำอย่างไร ต้องประชุมหน่วยงาน เทศบาลบ้านใต้เก็บถัง
ขยะไม่มีถังขยะในการทิ้งก็ต้องบรรทุกมาทิ้งในเขตเราเพราะเขาเรายังมีถังขยะ เทศบาล
เพชรพะงันไม่เก็บลูกมะพร้าวก็ต้องบรรทุกในเขตพื้นที่เรา อันนี้ก็ต้องปรึกษาหารือเรื่อง
วิธีการเพราะว่าบางทีก็มากลางคืน แล้วรถวิ่งเข้าเขต มันเป็นปัญหาที่จัดการและพูดได้
ยาก อยากให้ทางสมาชิกช่วยคิดหากมีวิธีการจัดการที่ดีก็นำเสนอมาได้เลย หรืนำมา
แลกเปลี่ยนกัน จะได้จัดการกันได้ตรงเป้า ขอบคุณครับ 

นายพงศ์จิตร จิตต์จร - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม  
 



 

 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.  

 

 (ลงชื่อ)  พงศธ์ร ทองสอน   เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
  (นายพงศ์ธร  ทองสอน) 

  
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงชื่อ)  ณฤทธิ์ สมพลเดช    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายณฤทธิ์ สมพลเดช) 
  
 (ลงชื่อ)  เฉลิมศักดิ์ ผ่องศรี   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายเฉลิมศักดิ ์ ผ่องศร)ี 
 

 (ลงชื่อ)   นพดล โชติช่วง  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายนพดล  โชติช่วง) 

   
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ได้มีมติรับรองแล้วประชุมสภาสมัย...................                                      

สมัยที่        ครั้งที่............ ประจำปี 2566  เมื่อวันที่       เดือน            พ.ศ.  2566 
 

             (ลงชื่อ)   พงศ์จิตร จิตต์จร           ประธานสภาเทศบาลฯ 
                                          (นายพงศ์จิตร  จิตต์จร) 

 


